

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖,๘๐๖,๗๕๐ บาท (หกล้านแปดแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ ตามนัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมาของสำนักงาน กสม.

๒. ร่างแนวทางการจัดทำคำชี้แจงกรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยไม่ต้องหรือไม่เป็นธรรม ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการและมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างแนวทางการจัดทำคำชี้แจงกรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ต้องหรือไม่เป็นธรรม ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามความเห็นที่ประชุม และเสนอร่างแนวทางฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๒. เห็นชอบตามข้อเสนอ โดยไม่ต้องจัดทำคำชี้แจงต่อรายงานของฮิวแมนไรตส์วอตช์ เรื่อง การกล้าแสดงเป็นเรื่องเสียงอันตราย : การเอาผิดทางอาญากับการแสดงออกอย่างสงบ ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามความเห็นของที่ประชุม และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้อง และในกรณีที่ปัญหาเล็กน้อยให้ขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. สรุปผลการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและการร่วมเสวนา เรื่อง “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ผู้ถูกกล่าวหา”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและการร่วมเสวนา เรื่อง “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ผู้ถูกกล่าวหา” ณ ห้องจิตติ ดิงศภัทย์ คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เชิญนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร แต่เนื่องจากนางประกายรัตน์ติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ซึ่งได้มอบหมายผ่านเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายคมสรรงค์ เมธีกุล) ทำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยมีนางสาวปวีณา จันทร์เอียด นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย เป็นผู้สนับสนุนการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยการบรรยายและเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา น. ๔๖๑ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

๕. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่แถลงการณ์และข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย

๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. เร่งตรวจสอบเหตุยิงโจมตีป้อม ชรบ. ยะลา เพื่อสรุปข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลภายใน ๖๐ วัน เผยแพร่เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒. สารจากนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๖. สรุปผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (International Conference on the Protection of the Rights of Migrant Workers) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Soaltee Crowne Plaza ณ กรุงเทพมหานคร สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน เป็นผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ในการประชุมมีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติของการโยกย้ายถิ่นฐาน และสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น การส่งเสริมการดำเนินงานตามกระบวนการสรรหาที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ ปัญหาที่เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานที่ไม่ปกติ การประกันการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับแรงงานย้ายถิ่น ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น เป็นต้น และมีการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากประเทศต่าง ๆ ในช่วงท้ายมีการรับรองปฏิญญา Kathmandu Declaration) และการลงนามระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียและเนปาล ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้เห็นถึงแนวโน้มในการทำงานเชิงรุกของประเทศต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของแรงงานในประเทศมากกว่าการทำเรื่องร้องเรียนเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทาง และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายประเทศมีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นของรัฐมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ เนปาล และจอร์แดน ได้สอบถามถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำงานแบบทวิภาคีกับประเทศมาเลเซียและประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอนุภูมิภาคนี้ต่อไป

๗. หนังสือขอบคุณและแสดงความยินดีกับการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้ง ๔ ท่าน ทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยครบองค์ และหวังว่า กสม. ไทย จะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖